

ประจำวันที่ 6-12 มิถุนายน 2561

รัฐคุมเข้มระบายข้าวในสต็อก เข้าสู่อุตสาหกรรมที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นของเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นของเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการ นบข. ได้กำกับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) คุมเข้มกำกับดูแลให้ผู้ซื้อนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบการออกประกาศจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 1.49 ล้านตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นของเอกสารคุณสมบัติการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดังนี้

การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 มีผู้สนใจยื่นของเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 26 รายการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 มีผู้สนใจยื่นของเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 15 รายการ

โดยการระบายข้าวดังกล่าวทั้ง 2 กลุ่ม คณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ข้าวมีทิศทางที่ดี โดยเป็นที่ต้องการของตลาด คณะกรรมการ นบข. จึงได้กำกับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กำหนดมาตรการ และกำกับดูแลให้ผู้ซื้อที่ประมูลได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมตามหนังสือรับรองตนเองที่ยื่นไว้กับกรมการค้าต่างประเทศโดยเคร่งครัด ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

สำหรับขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากยื่นของเอกสารคุณสมบัติ คณะทำงานรับของเสนอราคาซื้อ ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อทุกรายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่ประกาศคณะทำงานฯ กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศฯ กำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. หรือ

ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นขอเสนอซื้อได้ในวันเดียวกันกับวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐแต่ ละประเภท ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. จากนั้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป กรมฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจะประมวลผลการยื่นขอเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าที่ประชุม คณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อนำเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้าวไทยขายดีแรงจีทูจีเงินล้านที่ 2

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยังมีประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญ ต้องการข้าวจากประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมาก เช่น แอฟริกา และ จีน โดยไทยขณะการประมูลขายข้าวให้กับหลาย ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ทำให้มีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบ ทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และรัฐต่อเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก และไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงราคาซื้อขายข้าวจีทูจีกับจีน 1 แสนตันที่ 6 รวมทั้งติดตามการเจรจาให้จีนซื้อข้าวจีทูจีสัญญา 1 ล้านตันที่ 2 ให้มีความคืบหน้าซึ่งหากสำเร็จ จะทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน เพิ่มจากเป้าเดิมที่กำหนดไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ให้มากขึ้นเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด จากเวียดนามเนื่องจาก มีโอกาสที่จะขยายการส่งออกในส่วนนี้ได้อีก เป็นจำนวนมาก เพราะตลาดมีความต้องการสูง

ที่มา INN NEWS

ข้าว-มันสำปะหลังราคาพุ่งสูงสุดรอบ 10 ปี หอมมะลิตันละ 18,800 บาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ “สถานการณ์พืชผลการเกษตรของไทย” ที่จัดโดยสมาคมการค้าพืชไร่ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2561 ว่า ราคาข้าวในปี 2561 นี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน เพิ่มจากเป้าเดิมที่กำหนดไว้ที่ 9.5 ล้านตัน และมีราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลักมาจากประเทศ ผู้นำเข้าข้าวสำคัญ เช่น แอฟริกา จีน ยังมีความต้องการซื้อข้าวเพิ่ม และไทยขณะการประมูลขายข้าว ให้กับหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ทำให้มีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบ ทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และรัฐต่อเอกชน (จีทูพี)

นอกจากนี้ไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงราคาซื้อขายข้าวจีทูจีกับจีน 1 แสนตันที่ 6 รวมทั้งติดตาม และเจรจาให้จีนซื้อข้าวจีทูจีสัญญา 1 ล้านตันที่ 2 ซึ่งหากสำเร็จ ก็จะทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

“ปัจจุบันราคาส่งออกอยู่ที่ตันละ 1,295 เหรียญสหรัฐ และราคาข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ตันละ 18,800 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ตันละ 11,200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีความกังวลว่าเกษตรกรจะหันมาเพาะปลูกกันมากขึ้น และเมื่อผลผลิตออกมามาก ก็จะทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำได้ จึงขอให้เกษตรกรเพาะปลูกเท่าเดิม และเน้นการควบคุมคุณภาพให้ดี รวมทั้งหันไปเพาะปลูกข้าวที่มี ศักยภาพและตลาดต้องการสูง โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ใหม่ เช่น ข้าว กข 21 กข 59 เพื่อชิงตลาดจากเวียดนาม และข้าว กข 43 ที่มีโอกาสทางการตลาดสูงมาก” นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันราคาก็เพิ่มขึ้นมาก โดยความชื้น 30% ราคา 7.50-7.70 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เมื่อเทียบกับปีก่อน 5.00-5.10 บาทต่อกก. ความชื้น 14.5% ราคา 9.50-9.70 บาทต่อกก. เทียบกับปีก่อนที่ 6.70-6.90 บาทต่อกก. ส่วนราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้ออยู่ที่ 10.25-10.55 บาทต่อกก. สูงกว่าปีก่อนที่ 7.90-8.00 บาทต่อกก. โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ กระทบวงๆ ได้เตรียมแผนและมาตรการสำหรับรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งการประสานผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เข้าไปรับซื้อ การใช้มาตรการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมที่รับซื้อข้าวโพด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้ การเชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างเกษตรกร ผู้รวบรวม และโรงงานอาหารสัตว์ และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย

ส่วนมันสำปะหลัง ปัจจุบันราคาหัวมันสด เนื้อแป้ง 25% ราคา 3.15 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 10 ปีเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลสำเร็จมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปหาตลาดส่งออกให้กับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ทั้งตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และตลาดใหม่ เช่น ตุรกี และนิวซีแลนด์ ร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังในการทำตลาด และยังสามารถใช้มาตรการกำหนดให้ผู้ซื้อ ผู้จำหน่าย ผู้ครอบครองมันสำปะหลัง ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ รวมถึงการผลักดันให้นำมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิตเอทานอล และที่สำคัญ ได้กำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า จนกระทบต่อราคาภายในประเทศ

ที่มา ไทยโพสต์

ธ.ก.ส. จัดวงเงิน 1,600 ล้านบาท หนุนเกษตรกรสร้างยุ้งฉาง เก็บข้าวเปลือกไว้รอราคา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินสินเชื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในโอกาส ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะผู้บริหาร ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จำกัด (สกต.) และด้านเกษตรกรคือ นางวิมล แก้วปรีชา และนายประสิทธิ์ วรอินทร์

นายศรายุทธ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสถาบันเกษตรกร 10,000 รายทั่วประเทศ สร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ยุ้งฉางของตนเองเพื่อใช้เก็บข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูข้าวนาปี ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินไปเกินความต้องการของตลาด โดยผู้กู้เงินสร้างยุ้งฉางตามโครงการฯ จะต้องเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่สร้างขึ้นและเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในฤดูนาปีให้อยู่ในยุ้งฉางชั่วคราว ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถ ทอยย่นำข้าวเปลือกออกขายในช่วงที่ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 150,000 บาท และสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ 1,671 ล้านบาท กำหนดชำระหนี้ ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 4 ต่อปี โดยผู้กู้จ่ายร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี สำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 คิดอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์

ธนาคาร โดยเริ่มจ่ายเงินกู้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้สร้างยุ้งฉางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ทันการเก็บข้าวเปลือกนาปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมการเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ซึ่งถือเป็นแก้มลิงขนาดเล็กในการเก็บข้าวเปลือกไม่ให้ล้นออกสู่ตลาด โดยเกษตรกรยังได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวอีกด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สนธิรัตน์ยันมีแผนรับมือสินค้าเกษตรล่วงหน้ารายตัว ปลื้มราคาหอมมะลิ-มันฝรั่งสูงสุดรอบ 10 ปี **ด้านเกษตรกรรวมตัวขอขอบคุณ**

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ “สถานการณ์พืชผลการเกษตรของไทย” ที่จัดโดยสมาคมการค้าพืชไร่ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2561 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันกับเกษตรกรว่ามีแผนดูแลราคาสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศ ทั้งข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอื่นๆ เป็นรายตัว โดยได้มีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทุกรายการ และวางแผนช่วยเหลือเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านการตลาดที่จะนำนโยบายการตลาดนำการผลิตมาใช้ ด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรเพาะปลูกตามที่ตลาดต้องการ และกระทรวงพาณิชย์จะช่วยหาตลาดรองรับให้ ทั้งการจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางการค้าออนไลน์

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินการ ปรากฏว่า ในส่วนของข้าว ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาประเทศ ผู้นำเข้าข้าวสำคัญ เช่น แอฟริกา จีน ยังมีความต้องการซื้อข้าวเพิ่ม และไทยชนะการประมูลขายข้าวให้กับหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ทำให้มีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบ ทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) และไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงราคาซื้อขายข้าวจีทูจีกับจีน 1 แสนตันที่ 6 รวมทั้งติดตามและเจรจาให้จีนซื้อข้าวจีทูจีสัญญา 1 ล้านตันที่ 2 ซึ่งหากสำเร็จ ก็จะทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน เพิ่มจากเป้าเดิมที่กำหนดไว้ที่ 9.5 ล้านตัน

“เฉพาะข้าวหอมมะลิมีราคาสูงขึ้นมาก โดยปัจจุบันราคาส่งออกอยู่ที่ตันละ 1,295 เหรียญสหรัฐ และราคาข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ตันละ 18,800 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ตันละ 11,200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีความกังวลว่าเกษตรกรจะหันมาเพาะปลูกกันมากขึ้น และเมื่อผลผลิตออกมามาก ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาได้ จึงขอให้เกษตรกรเพาะปลูกเท่าเดิม และเน้นการควบคุมคุณภาพให้ดี รวมทั้งหันไปเพาะปลูกข้าวที่มีศักยภาพและตลาดต้องการสูง โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม เช่น ข้าว กข21 กข59 เพื่อชิงตลาดจากเวียดนาม และข้าว กข43 ที่มีโอกาสทางการตลาดสูงมาก” นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันราคาก็เพิ่มขึ้นมาก โดยความชื้น 30% ราคา 7.50-7.70 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เมื่อเทียบกับปีก่อน 5.00-5.10 บาทต่อกก. ความชื้น 14.5% ราคา 9.50-9.70 บาทต่อกก. เทียบกับปีก่อนที่ 6.70-6.90 บาทต่อกก. ส่วนราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้ออยู่ที่ 10.25-10.55 บาทต่อกก. สูงกว่าปีก่อนที่ 7.90-8.00 บาทต่อกก. โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ กระทรวงฯ ได้เตรียมแผนและมาตรการสำหรับรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งการประสานผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เข้าไปรับซื้อ การใช้มาตรการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้

รวบรวมที่รับซื้อข้าวโพด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้ การเชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างเกษตรกร ผู้รวบรวม และ โรงงานอาหารสัตว์ และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย

ส่วนมันสำปะหลัง ปัจจุบันราคาหัวมันสด เชื่อแปง 25% ราคา 3.15 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นราคาสูงที่สุดในรอบ 10 ปีเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลสำเร็จมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าตลาดส่งออกให้กับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ทั้งตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และตลาดใหม่ เช่น ตุรกี และนิวซีแลนด์ ร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังในการทำตลาด และยังได้ใช้มาตรการกำหนดให้ผู้ซื้อ ผู้จำหน่าย ผู้ครอบครองมันสำปะหลัง ต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ รวมถึงการผลักดันให้นำมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิตเอทานอล และที่สำคัญ ได้กำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า จนกระทบต่อราคาภายในประเทศ

วันเดียวกันนี้ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นายกสมาคมการค้าพืชไร่ ได้นำเกษตรกรมาขอพบคุณกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการรับฟังปัญหา การช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหา การดำเนินมาตรการตลาดรองรับให้กับผลผลิตของเกษตรกร จนทำให้ปีนี้ ราคาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง มีราคาดี ไม่มีปัญหา ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมกับยืนยันจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการเพาะปลูกให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพราะถือเป็นมิติใหม่ในการดูแลสินค้าเกษตรที่เกษตรกรพอใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

ที่มา Commerce News Agency

โล๊ะข้าวลือตสุดท้าย ปิดตำนาน 18 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า กรมได้เปิดประกาศที่ออาร์ระบายข้าวลือตสุดท้ายในสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวสารในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 โดยกลุ่มที่ 2 คือข้าวสารสำหรับเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 1.5 ล้านตัน และข้าวกลุ่มที่ 3 ข้าวสารสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณเกือบ 5 แสนตัน รวมทั้ง 2 กลุ่มประมาณ 2 ล้านตัน เปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 11 มิถุนายน และยื่นซองเสนอซื้อ ในวันที่ 14-15 มิถุนายนนี้ ซึ่งหากกระทรวงพาณิชย์สามารถระบายได้หมด 2 ล้านตัน จะถือว่าการเคลียร์ข้าวที่มาจากโครงการรับจำนำข้าว จากทั้งหมดกว่า 18 ล้านตันได้หมดทั้งสต็อกแล้ว ทั้งนี้มั่นใจว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล เพราะจากการหารือกับผู้ประกอบการเอทานอล พบว่าวัตถุดิบอย่างมันสำปะหลังมีราคาแพงขึ้น โดยปัจจุบันมันเส้นมีราคากิโลกรัมละ 7 บาท ดังนั้นข้าวที่กระทรวงนำออกมาประมูลน่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้

“การประมูลรอบนี้มั่นใจว่าจะขายได้ทั้งหมด เพราะเป็นข้าวกลุ่มสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นการซื้อขายข้าวจะเป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนข้าวที่ติดคดีความยังส่งมอบไม่ได้ ก็เป็นหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะเป็นผู้ดำเนินการและติดตามต่อไป

ส่วนการประมูลข้าวทั่วไปปริมาณ 4.3 หมื่นตัน เมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 9 ราย ใน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน มูลค่าเสนอซื้อ 534.08 ล้านบาท หลังจากนั้นกรมจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วันทำการต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ฉัตรชัยเคลือบ อย.ปราชญ์ชาวนา กข.43 เกินจริง

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ในฐานะรองประธาน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่า ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาประชุมร่วมกันและหารือทางออก ทำความเข้าใจกัน โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบทางการตลาดปรับใช้ถ้อยคำใหม่ เพราะข้าว ไม่ใช่ยา ที่จะช่วย แต่คุณสมบัติของข้าวตัวนี้มีลักษณะพิเศษมีดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำงานร่วมกันแบบบูรณาการจะได้เข้าใจตรงกัน

สอดคล้องกับนางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า หลังจากวางจำหน่ายข้าว กข43 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พบว่า ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภค มีรายงานว่า ภายใน 2 อาทิตย์ สามารถขายข้าว กข 43 ได้ 12 ตัน ซึ่งเร็วมากสำหรับสินค้าที่เป็นตลาดเฉพาะ (niche market) แสดงว่ามีผู้สนใจมาก โดยเฉพาะกลุ่มรักสุขภาพ แต่ก็พบว่า ยังมีผู้นำเสนอโดยสื่อสารด้วยคำพูดที่ยังไม่ถูกต้อง เช่น ข้าวลดน้ำตาล ข้าวลดความอ้วน ซึ่งเป็นการสื่อสารที่จะทำให้ผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดได้ เพราะข้าวไม่ใช่ยาลดความอ้วน ลดน้ำตาล หรือลดน้ำหนัก

“เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ในฐานะรองประธาน นบข. ได้มอบหมายให้มีการหารือระหว่างกรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ และ อย. เพื่อหาทางสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคและให้ อย. เผยแพร่หลักการที่จะใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้องและตัวอย่างถ้อยคำกลางๆ ที่เกษตรกรหรือผลประกอบการจะนำไปใช้ได้ถูกต้อง เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจ”

ข้าว กข43 เป็นข้าวขาว นุ่ม ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ (medium-to-low GI) ซึ่งดีต่อสุขภาพ เนื่องจากเมื่อข้าวเข้าสู่ร่างกาย แป้งในข้าวจะถูกย่อยแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้าสู่เลือดอย่างช้าๆ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพ ข้าว กข43 เป็นอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค ดังนั้น จึงไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณทางการรักษาโรคได้ไม่สามารถอ้างได้ว่า เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต หรือไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณที่เกินจริง เช่น ให้น้ำตาลต่ำ/น้ำตาลน้อย สำหรับแนวทางในการเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อสื่อสารข้าว กข43 อย. จะดำเนินการชี้แจงและจะเริ่มเข้มงวดกับการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องในปลายปีนี้

ผลสำเร็จของการเชื่อมโยงในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการข้าวที่เป็นรูปธรรมเห็นผลการเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปัจจุบัน มีเกษตรกรจำนวนมากที่ให้ความสนใจปลูกข้าว กข43 แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ/โรงสี และผู้ประกอบการค้าปลีก แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 ในฤดูนาปี 2561/62

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรข้างล่างนี้ 1. เกษตรกรหรือสหกรณ์ ติดต่อกรมการข้าว โทร 1170 กด 4 หรือ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 02-282-1226 หรือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ และ 2. ผู้ประกอบการ/โรงสี และผู้ประกอบการค้าติดต่อ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน โทร. 02-507-6179 โทรสาร 02-507-6181 หรือทาง E-mail : ricegroup.dit@gmail.com
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

และมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.85% เมื่อเทียบกับในช่วง 5 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 2.116 ล้านตัน มูลค่า 931.860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2561 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 791,210 ตัน เพิ่มขึ้น 11.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 708,550 ตัน ในมีนาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 28.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 614,052 ตัน ในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนเมษายน 2561 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 657,125 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 60,205 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 61,139 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 5,879 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 6,862 ตัน ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2561 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 151,410 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 365 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 194,215 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 1,965 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 8,544 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 250,707 ตัน ข้าวเหนียว 139,913 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆจำนวน 44,091 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี (มกราคม-เมษายน)กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากรของเวียดนามและสมาคมอาหารเวียดนาม (the General Customs Office and the Vietnam Food Association) ว่า เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 2.434 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดเอเชียมีสัดส่วนส่งออกประมาณ 83% ตลาดแอฟริกาประมาณ 8% ตลาดอเมริกาประมาณ 6% ตลาดออสเตรเลียและตลาดยุโรปตลาดละประมาณ 1%

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

มาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียเตรียมจะเสนอรอบการทำงานใหม่สำหรับอุตสาหกรรมข้าวเปลือกและข้าวสารของประเทศหลังจากที่มีการยกเลิกการผูกขาดในการนำเข้าข้าวของหน่วยงาน Padiberas Nasional Bhd (Bernas)

ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังรวบรวมข้อเสนอแนะจากกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (the Agriculture and Agro-based Industry) และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในอนาคต เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรในท้องถิ่น โดยรัฐบาลจะดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ระบบที่มีการใช้ในประเทศอื่นที่มีการนำเข้าข้าว เช่น อินโดนีเซีย ซึ่งประสบความสำเร็จในแนวทางที่เกี่ยวกับการผูกขาดในสินค้าข้าว

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางการมาเลเซียมีแผนที่จะทบทวนนโยบายด้านการนำเข้าข้าวที่ปัจจุบันเป็นระบบผูกขาดโดยมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะศึกษาประเด็นเหล่านี้และพิจารณาว่าควรยกเลิกนโยบายนี้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคาข้าวในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการนำเข้าข้าวคือ Padiberas Nasional Bhd (Bernas)

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture and Agro-based Industry Minister) กล่าวว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะปิดหน่วยงาน Padiant Nasional Berhad (Bernas) แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายลดการผูกขาดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศลง

โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะยกเลิกผูกขาดการนำเข้าข้าวของ Bernas โดยจะให้ใบอนุญาตนำเข้ากับบริษัทอื่นๆด้วย ทั้งนี้จะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการผูกขาดนำเข้าข้าว แต่จนถึงขณะนี้กระทรวงยัง

ไม่ได้สรุปว่าจะมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้าง โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับกระทรวงก่อนร่างข้อเสนอ และยื่นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bernas ได้ให้ความเห็นในกรณีนี้ว่าควรมีการรักษารูปแบบการผูกขาดในการนำเข้าข้าวบางส่วนไว้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร

ทั้งนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายรับประกันการซื้อคืนในกรณีของข้าว ซึ่ง Bernas ได้ใช้ผลกำไรจากการนำเข้าข้าวและนำไปอุดหนุนเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งบทบาทของ Bernas อยู่ในฐานะยามเฝ้าประตูซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการจัดหาและเก็บสต็อกข้าวให้เพียงพอ

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการยกเลิกมาตรการผูกขาดในการนำเข้าข้าวอาจไม่ช่วยทำให้ราคาข้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะราคาข้าวในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำและการที่ราคาข้าวลดลงกลับจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างรุนแรง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวแบบ G to P (the open tender bidding) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวขาว 25% จำนวน 250,000 ตัน จากบริษัทเอกชนของไทยและสิงคโปร์ ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวน 19 รายจากประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฮองกง และจากดูไบ แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่ยื่นประมูลเพียง 13 รายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิค และมีเพียง 5 รายที่ชนะการประมูล ประกอบด้วย Thai Hua (2511) Co., Ltd. จำนวน 75,000 ตัน Capital Cereals Co. Ltd. จำนวน 43,000 ตัน Asia Golden Rice Co., Ltd. จำนวน 58,500 ตัน Ponglarp Co. Ltd. จำนวน 36,000 ตัน และ Olam International Limited จำนวน 37,500 ตัน โดยราคาที่ชนะการประมูลอยู่ระหว่าง 461.75-465.04 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ NFA ได้กำหนดให้มีการส่งมอบข้าวจำนวน 200,000 ตัน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ และอีก 50,000 ตัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 2.909 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 86 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 34,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.183 ล้านตันในเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 9.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.214 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.00348 ล้านตัน (เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปี) ลดลงประมาณ 98.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.270 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 0.12% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคไม่ถึง 1 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 71.58%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.516 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.453 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 52.11% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 45 วัน) และเพิ่มขึ้น 90.84% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.389 ล้านตัน

ลดลง 6.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.491 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 47.77% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 41 วัน) แต่เพิ่มขึ้น 1.01% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกของฟิลิปปินส์จะมีประมาณ 19.603 ล้านตัน ขณะที่การนำเข้าข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 1.1 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนและอินเดียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (a memorandum of understanding; MoU) ซึ่งมีผลให้อินเดียสามารถที่จะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิไปยังประเทศจีนได้ ทั้งนี้หน่วยงานศุลกากรของจีน (China's General Administration of Customs) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรของอินเดีย (India's Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจากอินเดียไปยังประเทศจีน

สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจพิธีสารเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกข้าวจากประเทศอินเดียไปยังจีน 2006 (2006 Protocol on Phytosanitary Requirements for Exporting Rice from India to China) ได้รับการแก้ไขในประเด็นที่รวมถึงการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิไปยังประเทศจีนได้ ขณะที่ข้อตกลงที่ทำไว้ในปี 2006 ระบุไว้เพียงแค่การส่งออกข้าวบาสมาดิเท่านั้น

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของทางการจีนจะเดินทางไปยังอินเดียภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อตรวจสอบโรงงานที่ผลิตข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิก่อนที่จะอนุญาตให้ส่งออกไปยังประเทศจีนได้

ตามข้อตกลงใหม่ที่เพิ่งมีการลงนามระบุว่า การส่งออกข้าวจากอินเดียไปยังประเทศจีนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการกักกันพืชของจีน โดยอินเดียจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานแปรรูปและการจัดเก็บข้าวที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนจะปลอดจากศัตรูพืชและแมลงที่มีชีวิต

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 50,480 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,671 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 417.09 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 149,664 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 2.39 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,391 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 373.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

รัฐบาลจีนและอินเดียได้มีการหารือในระดับผู้นำสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทางการค้าและการแบ่งปันทรัพยากรน้ำ โดยรัฐบาลจีนจะมีการแบ่งปันข้อมูลทางอุทกวิทยา (hydrological data) เกี่ยวกับแม่น้ำพรหมบุตร (Brahmaputra river) ในอินเดียและจะมีการแก้ไขข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับการส่งออกข้าวชนิดอื่นๆนอกจากข้าว Basmati จากอินเดียไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้อินเดียยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะการขาดดุลการค้ากับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นและได้แสวงหาโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังจีน เช่น ข้าว พืชตระกูลน้ำมัน (rapeseed) ถั่วเหลือง และน้ำตาล

ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าข้าวของอินเดียจะสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศอื่นๆได้ แต่อินเดียไม่สามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติไปยังประเทศจีนได้เนื่องจากยังไม่มีการลงทุนในพิธีสารด้านสุขอนามัยพืชกับจีน ซึ่งหากทั้งสองประเทศสามารถลงนามในประเด็นนี้ได้แล้วจะทำให้อินเดียสามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปีที่ผ่านมาภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง และกระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลบังคลาเทศจะปรับภาษีนำเข้าข้าวจากอัตรา 2% ขึ้นเป็น 28% (เป็นภาษีศุลกากร 25% และภาษีอากรปกติ 3%) ในปีงบประมาณ 2018/19 เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรในประเทศ หลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Aman และ Boro จะได้ผลดี

ทั้งนี้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 393-397 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงไป 6 เหรียญสหรัฐฯจากระดับ 399-403 เหรียญสหรัฐฯต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

ในปีนี้มีคาดการณ์ว่าอินเดียอาจจะส่งออกลดลงประมาณ 0.5-1 ล้านตัน จากปีที่แล้ว เนื่องจากคาดการณ์ว่าการส่งออกไปยังประเทศบังคลาเทศจะลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวประมาณ 12.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 18% เนื่องจากในปีที่แล้วมีการนำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา รวมทั้งตลาดในแอฟริกาจำนวนมาก

ทั้งนี้ คาดว่าในปีงบประมาณ 2018/19 บังคลาเทศจะนำเข้าลดลงเนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น จากการที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นหลังจากที่ภาวะราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2017 บังคลาเทศถือเป็นตลาดส่งออกของอินเดียที่มีสัดส่วนประมาณ 15% โดยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2017 ถึง เมษายน 2018 มีการนำเข้าข้าวไปแล้วประมาณ 3.7 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นการนำเข้าที่สูงที่สุดของบังคลาเทศ

นอกจากบังคลาเทศแล้ว อิหร่านและซาอุดีอาระเบียก็ถือเป็นตลาดนำเข้าข้าวบาสมาติขนาดใหญ่ของอินเดีย โดยมีสัดส่วนประมาณ 7.5% และ 7% ตามลำดับ และคาดว่าในปีงบประมาณนี้ อิหร่านจะยังคงเป็นตลาดใหญ่ของอินเดีย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 961,602 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 912,680 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 104,960 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 41.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 74,224 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 856,642 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 838,456 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,347 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 198,524 ตัน ฝรั่งเศส 144,744 ตัน เนเธอร์แลนด์ 107,989 ตัน เยอรมนี 81,275

ตัน อิตาลี 69,379 ตัน โปแลนด์ 74,015 ตัน เบลเยียม 61,304 ตัน โปรตุเกส 54,070 ตัน สเปน 50,567 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,399 ตัน สวีเดน 22,663 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 255,877 ตัน เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 218,883 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 227,336 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 186,574 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 28,541 ตัน ลดลงประมาณ 11.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,309 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,233 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 113,858 ตัน กรีซ 47,450 ตัน สเปน 35,165 ตัน โปรตุเกส 27,057 ตัน บัลแกเรีย 13,442 ตัน โรมาเนีย 8,866 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*